



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง  
เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น  
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอคอง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
๒. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

และสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา เพื่อมาดำรงตำแหน่ง ดังนี้

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการท่านใดที่มีความประสงค์จะขอโอน(ย้าย) เพื่อมารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๔๖-๙๒๖๒ ต่อ ๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สมชาย วรรณะสุพร  
(นายสมชาย วรรณะสุพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง



ที่ นม ๘๑๓๐๑/ว ๕๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๖๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การสรรหาตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี

เรียน นายอำเภอคง/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา มีตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  
ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา และตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา จึงมี  
ความประสงค์จะสรรหาพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งโดยวิธีการรับโอน เพื่อให้การบริหารงานขององค์การ  
บริหารส่วนตำบลเมืองคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์ตำแหน่ง  
พนักงานส่วนตำบลที่ว่าง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง การสรรหาพนักงานส่วนตำบล  
ให้พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการ ที่มีความประสงค์จะโอนเพื่อมารับราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
โดยให้ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอนและสามารถสอบถามรายละเอียด  
เพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

สมชาย วรรณสุพร

(นายสมชาย วรรณสุพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

สำนักปลัด อบต.

งานการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐-๔๔๔๖-๙๒๖๒ ต่อ ๑

โทรสาร. ๐-๔๔๔๖-๙๒๖๒ ต่อ ๗

(อรนุช)

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

